



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ  
(กั้นเงินงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)  
(กั้นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว  
(กั้นเงินสะสมจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์  
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

## คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของ แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและเป็นเครื่องมือสำคัญให้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ให้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ จึงได้จัดทำแผนการ ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ได้มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณเงินรายจ่ายประจำปีตาม บัญชีข้อความ กองคลัง ที่ บร ๗๕๒๐๒/๙๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณเงิน รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกจ่ายเหลือในปี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ แล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้สามารถใช้เป็น เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบล ผไทรินทร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและ ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

ตุลาคม ๒๕๖๖

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	๑
☒ บทนำ	๑
☒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
☒ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
☒ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๔
☒ การนำแผนดำเนินงานไปปฏิบัติ	๔
หลักการและเหตุผล	๕
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม	๖-๒๔
☒ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๗-๙
❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๗
(กรณีกันเงินงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	
❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘-๙
(กรณีกันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และกันเงินสะสม จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	
☒ บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	๑๐-๒๔
❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพเพื่อการบริการประชาชน (กรณีกันเงินงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	
☆ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๑๐
❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑-๒๔
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (กรณีกันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และกันเงินสะสม จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	
☆ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๑๑-๒๔
ภาคผนวก	
☒ ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
☒ ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. บทนำ

แผนการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ผไทรินทร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานนามาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไว้ให้ยกเลิกทั้งหมด (ยกเว้นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) และให้ใช้แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นฉบับนี้แทน (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

### ความหมายสำคัญ

๑. “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

๒. “แผนการดำเนินงาน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. “แผนการดำเนินงาน” ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม และแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๔. “การจัดทำแผนการดำเนินงาน” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี โดยในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการร่างการจัดทำแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

๕. “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

๖. “แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น” หรือ “แผนการดำเนินงานประจำปี” หรือ “แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ” เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่

ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

๗. การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

## ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

### ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน (กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ได้ดำเนินการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ ๑๐.๕ และข้อ ๑๐.๖.๔ ดังนี้

ข้อ ๑๐.๕ การจัดทำแผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณหรือการดำเนินการวิธีการงบประมาณ ที่ข้ามปีงบประมาณ คือ

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการในอีกปีงบประมาณหนึ่ง หรือปีงบประมาณถัดไป ให้จัดทำแผนการดำเนินงานในปีที่มีการดำเนินการจริง และให้หมายเหตุในแบบ ผด. ๐๒ หรือ ผด.๐๒/๑ ในท้ายเอกสารแล้วแต่กรณีว่า “แผนการดำเนินงานที่ กันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. ....” (กรณีที่ต้อง จัดทำแบบ ผด.๐๑ ก็ให้ ดำเนินการเช่นเดียวกัน)

๒) ให้ปรับใช้แบบ ผด. สอดคล้องกับปีงบประมาณจริงที่จะดำเนินการ

ข้อ ๑๐.๖.๔ แบบแผนการดำเนินงาน กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ คือ

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๙ แล้วแต่กรณี ให้จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ต่อจากแบบแผนการดำเนินงานประจำปี กรณีจัดทำแผนการดำเนินงานตามปกติ ประกอบด้วย แบบ ผด.๐๑/แบบ ผด.๐๒ และแบบ ผด.๐๒/๑ แล้วแต่กรณี

๒) การใช้คำในแบบแผนการดำเนินงาน (ผด.) ก็ใช้คำตามระเบียบที่เกี่ยวข้องตาม (๑)

๓) ตัวอย่างการจัดทำแผนการดำเนินงาน กรณีกันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน หรือกรณีที่ยัง ไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพันไว้ หรือได้ก่อก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

สรุปขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน คือ เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีการดำเนินการจริงในพื้นที่ จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอนายกองการบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง ของแผนการดำเนินงานประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

- ๑) บทนำ
- ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
- ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
- ๕) การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินหรือ ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ผด.๐๑)

๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ให้ระบุว่าเป็นกรณีใด (ผด. ๐๒)

เช่น กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว กรณีที่ยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพันไว้ และกรณีที่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน ไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ให้ระบุว่าเป็นกรณีใด) เช่น

- กรณีกันเงินไว้แล้ว
- กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว
- กรณีที่ยังไม่ได้ก่องหนผู้พันไว้
- กรณีได้ก่องหนผู้พันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้ อย่างน้อย ๓๐ วัน

#### ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

๔.๑ สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งาน ต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๔.๒ สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๔.๓ ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔.๔ ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงาน บูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๔.๕ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๔.๖ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### ๑.๕. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ประกอบด้วย โครงการที่ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (กันจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) และโครงการที่กันเงินไว้แล้ว (กันจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน นายองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ จะใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและเพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป



## ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

### ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด/จำนวนงบประมาณ /คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด /หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

### ๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด. ๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ พร้อมแสดงกลยุทธ์ แผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

### ๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ. ๐๒/๑)

แบบ ผ. ๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงกลยุทธ์ แผนงาน โดยมีลำดับที่/ครุภัณฑ์/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

## ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

### ๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
 กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  
 (กรณีกันเงินงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลไทรินทร์

แบบ ผด.๐๑

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	การพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพเพื่อการบริการประชาชน	อุตสาหกรรมและโยธา	๑	๑๐๐	๙๗๙,๐๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด, กองช่าง
รวม	๑ กลยุทธ์	๑ แผนงาน	๑	๑๐๐	๙๗๙,๐๐๐	๑๐๐	

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
 กรณีก่อนนี้ผู้กผันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  
 (กรณีกันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

แบบ ผด.๐๑

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ	อุตสาหกรรมและโยธา	๑	๑๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๑ กลยุทธ์</b>	<b>๑ แผนงาน</b>	<b>๑</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๓๙๐,๐๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>	

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
 กรณีกันเงินไว้แล้ว  
 (กรณีกันเงินสะสมจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลไทรินทร์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	พัฒนาและ ปรับปรุง โครงสร้าง พื้นฐานและสิ่ง อำนวยความสะดวก ด้าน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	อุตสาหกรรม และโยธา	๓๙	๑๐๐	๘,๙๐๖,๐๐๐.-	๑๐๐	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๑ กลยุทธ์</b>	<b>๑ แผนงาน</b>	<b>๓๙</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘,๙๐๖,๐๐๐.-</b>	<b>๑๐๐</b>	

**๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กรณีกั้นเงินงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ทรินทร์

.....

**๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**๑.๑ การพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพเพื่อการบริการประชาชน**

แบบ ผด.๐๒

**(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อาคารเอนกประสงค์(อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ทรินทร์)	โดยปรับปรุงต่อเติมอาคารคสล.จำนวน ๖ ห้อง เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาจำนวน ๓๗๙ ตร.ม. ,ติดตั้งฝ้าเพดานโดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ตร.ม. โดยมีพื้นที่ใช้สอยภายในรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ตร.ม. และติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน-ภายนอกอาคารให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.ไผ่ทรินทร์ กำหนด)	๙๗๙,๐๐๐.-	อบต.ไผ่ทรินทร์	สำนักปลัด กองช่าง													พฤศจิกายน ๒๕๖๖
	รวม ๑ โครงการ	-	๙๗๙,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด กองช่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กรณีกันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ทรินทร์

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แบบ ผด.๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	ซ่อมแซมถนนหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๓๕-๐๐๒ สาย บ้านหนองหัวช้างพัฒนา-บ้านโคกจั่ว ตำบลไผ่ทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒,๐๘๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกพร้อมปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามรูปแบบรายการ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด	ซ่อมแซมถนนหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๓๕-๐๐๒ สาย บ้านหนองหัวช้างพัฒนา-บ้านโคกจั่ว ตำบลไผ่ทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒,๐๘๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกพร้อมปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามรูปแบบรายการ อบต.ผไทรินทร์ กำหนด	๓๙๐,๐๐๐.-	บ้านหนองหัวช้างพัฒนา-บ้านโคกจั่ว	กองช่าง														ธันวาคม ๒๕๖๖
รวม ๑ โครงการ	-	-	๓๙๐,๐๐๐.-	-	กองช่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีกันเงินไว้แล้ว)  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กรณีกันเงินสะสมจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ (ช่วงบ้านสวัสดิ์ ขามประโคน- บ้านนายสง ชิวประโคน) สายที่ ๒ (ช่วงบ้านนายเกษม มีवासัน)บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๖	สายที่ ๑ (ช่วงบ้านสวัสดิ์ ขามประ โคน-บ้านนายสง ชิวประโคน)โดย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตร.ม.ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามความเหมาะสมของ พื้นที่สายที่ ๒ (ช่วงบ้านนายเกษม มี वासัน)โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยรวม๒ สายมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๒๑๕ ตร.ม.	๑๑๔,๐๐๐.-	บ้านโคก สว่าง หมู่ที่ ๖	กองช่าง													กันยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายสุคนธ์ ศรี ประสิทธิ์-บ้านนายพิชิต ช่างทำบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๖	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตร.ม.ไหล่ทางลง หินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตาม ความเหมาะสมของพื้นที่	๑๘๘,๐๐๐.-	บ้านโคก สว่าง หมู่ที่ ๖	กองช่าง		←	→										พฤษภาคม ๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(ช่วงบ้านนาย สอน โพธิ์วัง-บ้านนายแฉ่ม บุญสุข)บ้านสีखा หมู่ที่ ๗	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตร.ม.ไหล่ทางลง หินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตาม ความเหมาะสมของพื้นที่	๑๑๖,๐๐๐.-	บ้านสีखा หมู่ที่ ๗														กันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการซ่อมแซมท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล.(ช่วงคันดินลำห้วย สำโรง)บ้านสีखा หมู่ที่ ๗	โดยซ่อมแซมผนังคอนกรีตเสริม เหล็กสูง ๒ ม. ยาว ๖ ม. พร้อมถม ดิน กว้างเฉลี่ย ๘ ม. ยาว ๑๔ ม. สูง เฉลี่ย ๒.๕๐ ม.โดยมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม.พร้อม เกลี่ยทำแน่นให้เรียบร้อย	๗๕,๐๐๐.-	บ้านสีखा หมู่ที่ ๗														กันยายน ๒๕๖๗
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ช่วงนางอุดม นาสา)บ้านโคกชาดน้อย หมู่ ที่ ๙	โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๘๐ ม.จำนวน ๙ ท่อน พร้อม ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าท่อ- หลังท่อให้เรียบร้อย(ตามรูปแบบ อบต.ผไทรินทร์กำหนด)	๔๐,๐๐๐.-	บ้านโคก ชาดน้อย หมู่ที่ ๙														กันยายน ๒๕๖๗



๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๖	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่องทาง (แบบตอกเสาเข็ม)กลางลำ ห้วยลำโรงช่วง บ้านโคกชาด หมู่ที่ ๑	โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(แบบ ตอกเสาเข็ม) ขนาด ๑.๘๐ x๑.๘๐ ม.จำนวน ๔ ช่องทาง ยาวตามผิว จราจรกว้าง ๕ ม. ถมดินหลังท่อ พร้อมลงหินคลุกให้เรียบร้อย(ตาม รูปแบบ อบต.ผไทรินทร์กำหนด)	๙๐๒,๐๐๐.-	บ้านโคก ชาด หมู่ที่ ๑	กองช่าง														กักยาน ๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่องทาง (แบบตอกเสาเข็ม)กลางลำห้วย ลำโรง ช่วง บ้านโคกจิว หมู่ที่ ๑๑	โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(แบบ ตอกเสาเข็ม)ขนาด ๑.๘๐ x๑.๘๐ ม. จำนวน ๔ ช่องทางยาวตามผิว จราจร กว้าง ๕ ม.ถมดินหลังท่อ พร้อมลงหินคลุกให้เรียบร้อย	๙๐๒,๐๐๐.-	บ้านโคกจิว หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง														กักยาน ๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(ช่วงบ้านนาง หลาม สถานเถื่อน-บ้านนาย ประสาน ศรีประสิทธิ์)บ้าน ลำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม.ไหลทางลง หินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตาม ความเหมาะสมของพื้นที่	๓๓๗,๐๐๐.-	บ้านลำโรง น้อย หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง														กักยาน ๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(ช่วงบ้านนาง พัน พรหมมนัส-สวนนายบุญ เพ็ง รัตนสุนทร) บ้านลำโรง น้อย หมู่ที่ ๑๒	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า๔๔๘ ตร.ม.ไหลทางลง หินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตาม ความเหมาะสมของพื้นที่	๒๔๒,๐๐๐.-	บ้านลำโรง น้อย หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง														กักยาน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่องทาง (แบบตอกเสาเข็ม) กลางลำห้วยสำโรง (ช่วงบ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒) บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒	โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(แบบตอกเสาเข็ม)ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ม. จำนวน ๔ ช่องทางยาวตามผิวจราจร กว้าง ๕ ม.ถมดินหลังท่อพร้อมลงหินคลุกให้เรียบร้อย(ตามรูปแบบ อบต.ผไทรินทร์กำหนด)	๗๘๑,๐๐๐.-	บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง													
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างลำห้วยตะแบก บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ จุดบ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒	จุดที่ ๑ โดย วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ แถวแถวละ ๑๐ ท่อน รวม ๒๐ ท่อนพร้อมผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าท่อ+ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อหลังท่อให้เรียบร้อย จุดที่ ๒ โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๘๐ ม.จำนวน ๒ แถวๆละ ๑๔ ท่อนรวม ๒๘ ท่อนพร้อมผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าท่อ+ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อหลังท่อ	๑๕๓,๐๐๐.-	บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง													
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(ช่วงสวนนางกลุ่ม วงค์ษาเชก-สวนนางกอบกุล เพี้ยยา) บ้านหนองหัวช้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตร.ม. ไหล่ทางตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๒,๐๐๐.-	บ้านหนองหัวช้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓														

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๓	โครงการขยายเดินท่อส่ง น้ำประปาภายในเขตพื้นที่ หมู่บ้าน (ช่วงสวนนางเล็ก กลั่นบุญ-สวน)บ้านหนองหัว ช้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	โดยเดินท่อ PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ยาว ๒๐๘ ม. พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ ในการประสานท่อ ให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ไฟโทรรินทร์กำหนด)	๓๗,๐๐๐.-	บ้านหนอง หัวช้าง พัฒนา หมู่ ที่ ๑๓	กองช่าง													←-----→	กันยายน ๒๕๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.(แบบมีฝาปิด) ภายในหมู่บ้าน(ช่วงบ้านนาง เตียง ดัชฎยาวัตร)บ้านโคก ตาเงิน หมู่ที่ ๑๔	โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (แบบมีฝาปิด)ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐๖ ม.สูงไม่น้อย กว่า ๐.๖๐ ม. หรือตามความ เหมาะสมของพื้นที่	๒๖๖,๐๐๐.-	บ้านโคกตา เงิน หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง													←-----→	กันยายน ๒๕๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.(แบบมีฝาปิด) ภายในหมู่บ้าน(ช่วงบ้านนาย รัฐจวน วุฒิยากรัต) บ้าน โคกตาเงิน หมู่ที่ ๑๔	โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (แบบมีฝาปิด)ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๐ ม.สูงไม่น้อย กว่า ๐.๖๐ ม. หรือตามความ เหมาะสมของพื้นที่	๑๒๕,๐๐๐.-	บ้านโคกตา เงิน หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง													←-----→	กันยายน ๒๕๖๗
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้านสายหนองหัว ช้างพัฒนา-บ้านสำโรงใหม่ (ช่วงนายเมื่อง วิจิตรศักดิ์) บ้านสำโรงใหม่ หมู่ที่ ๑๕	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรโดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า๔๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามความเหมาะสมของ พื้นที่	๒๖๓,๐๐๐.-	บ้านสำโรง ใหม่ หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง													←-----→	กันยายน ๒๕๖๗

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ช่วงลำห้วยสำโรง) จำนวน ๒ จุดบ้านสำโรงใหม่ หมู่ที่ ๑๕	จุดที่ ๑ โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ แถวแถวละ ๑๐ ท่อน รวม ๒๐ ท่อนพร้อมผนังคอนกรีตเสริม เหล็กหน้าท่อ+หลังท่อให้เรียบร้อย จุดที่ ๒ โดย วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ แถวแถวละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน พร้อมผนังคอนกรีตเสริม เหล็กหน้าท่อ+หลังท่อให้เรียบร้อย	๑๒๙,๐๐๐.-	บ้านสำโรง ใหม่ หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง													กัญยายน ๒๕๖๗
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่(ช่วงบ้านนาย สนั่น ผลเจริญ)บ้านหนอง มะค่าใหม่ หมู่ที่ ๑๗	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม.ไหล่ทางลง หินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตาม ความเหมาะสมของพื้นที่	๒๖๓,๐๐๐.-	บ้านหนอง มะค่าใหม่ หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง													กัญยายน ๒๕๖๗
๑๙	โครงการเสริมถนนดินพร้อม ลงหินคลุก(ช่วงนานายนาค ยศแก้วกอง)บ้านโนนศิลา หมู่ ที่ ๑๘	โดยเสริมดินกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม.สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.โดยมีปริมาณดินถม พร้อมเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๒๖๒ ลบ.ม.พร้อมลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๓ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๓๙ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้ เรียบร้อยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.จำนวน ๖ ท่อน ให้เรียบร้อย	๕๓,๐๐๐.-	บ้านโนน ศิลา หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง													กัญยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่หมู่บ้าน(ช่วงบ้านนายมิน ใจโอบอ้อม-บ้านนางยุพิน ศรีเนาวรัตน์) บ้านผไทรินทร์ หมู่ที่ ๓	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า๑๔๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ๐.๕๐ ม.หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๗๖,๐๐๐.-	บ้านผไทรินทร์ หมู่ที่ ๓	กองช่าง													
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้านจำนวน ๓ จุด บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๘	<b>จุดที่ ๑ (ช่วงห้วยตาต่วน)</b> โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.จำนวน ๒ แแถวๆละ ๖ ท่อนรวม ๑๒ ท่อน ให้เรียบร้อย <b>จุดที่ ๒ (ช่วงนายนายกมล มีจันทร์)</b> โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.จำนวน ๖ ท่อนให้เรียบร้อย <b>จุดที่ ๓ (ช่วงนายนายรินทร์ พิทักษ์สงค์)</b> โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.จำนวน ๖ ท่อน ให้เรียบร้อย	๓๘,๐๐๐.-	บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง													
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงนางวนิดา เพ็ญมะหิษฐ์)บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๘	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๑๕๙,๐๐๐.-	บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง													

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(ช่วงนาย มานะ จัลมูลมา) บ้านผไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙	โดยก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตร.ม.ไหล่ทางลง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตาม ความเหมาะสมของพื้นที่	๑๓๕,๐๐๐.-	บ้านผไทริ นทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง												ธันวาคม ๒๕๖๖
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.คันดินข้างลำห้วยสำโรง บ้านผไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙	โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๘๐ ม.จำนวน ๘ ท่อน พร้อม ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าท่อ- ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อให้ เรียบร้อย	๓๒,๐๐๐.-	บ้านผไทริ นทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง												กันยายน ๒๕๖๗
๒๕	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(ช่วงนานานสุท พิทักษ์สงค์)จำนวน ๑ ช่องทางบ้านผไทรินทร์ พัฒนา หมู่ที่ ๑๙	โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด ๑.๒๐ x๑.๕๐ ม. จำนวน ๑ ช่องทางยาวตามผิวจราจร กว้าง ๗ ม. ให้เรียบร้อย	๑๔๗,๐๐๐.-	บ้านผไทริ นทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง												กันยายน ๒๕๖๗
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(ช่วงบ้านนาย ชาญชัย ยศแก้วก่องบ้าน ผไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙	โดยเสริมถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๔ ตร.ม.ไหล่ทางลง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตาม ความเหมาะสมของพื้นที่	๒๔,๐๐๐.-	บ้านผไทริ นทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง												พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน (ช่วงสวนยางนายบุญชนะ รัตนวงศ์-บ้านนายซิม คิต ถูก) บ้านโคกชาต หมู่ที่ ๑	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม.ไหล่ทางลง หินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตาม ความเหมาะสมของพื้นที่	๒๖๓,๐๐๐.-	บ้านโคก ชาต หมู่ที่ ๑	กองช่าง													กันยายน ๒๕๖๗
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(ช่วงสวนนาย วันทา สวาทรัมย์) บ้าน หนองมะค่า หมู่ที่ ๘	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ตร.ม.ไหล่ทางลง หินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตาม ความเหมาะสมของพื้นที่	๒๖๐,๐๐๐.-	บ้านหนอง มะค่า หมู่ที่ ๘	กองช่าง													ตุลาคม ๒๕๖๖
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้านตำบลสาย บ้านหนองมะค่า-บ้านกวาง งอย(ช่วงบ้านนางทองมาก ซางกระโทก-บ้านนางรัตนา ภูมิพันธ์)บ้านโคกชาตน้อย หมู่ที่ ๙	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๖ ม. ยาว ๘๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตร.ม.ไหล่ทางลง หินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตาม ความเหมาะสมของพื้นที่	๒๖๔,๐๐๐.-	บ้านโคก ชาตน้อย หมู่ที่ ๙	กองช่าง													ตุลาคม ๒๕๖๖

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน(ช่วง บ้านนายเชษฐ เต็มพันธ์- บ้านนายสิงค์ ตีบจันทร์) บ้านสำโรงเก่า หมู่ที่ ๑๐	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม.ไหล่ทางลง หินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตาม ความเหมาะสมของพื้นที่	๘๔,๐๐๐.-	บ้านสำโรง เก่า หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	↔												ตุลาคม ๒๕๖๖
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน คุ่ม หนองหัวหมู(ช่วงบ้านนาย เชษฐ เต็มพันธ์-บ้านนางมา มีประโคน)บ้านสำโรงเก่า หมู่ ที่ ๑๐	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๓๓ ตร.ม.ไหล่ทางลง หินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตาม ความเหมาะสมของพื้นที่	๑๗๙,๐๐๐.-	บ้านสำโรง เก่า หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	↔												ตุลาคม ๒๕๖๖
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่หมู่บ้าน(ช่วงบ้าน นายสมชาย ครุภัณฑ์-บ้าน นายเชียร ชาญชาติ)บ้านโคก จิว หมู่ที่ ๑๑	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม.ไหล่ทางลง หินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตาม ความเหมาะสมของพื้นที่	๒๖๓,๐๐๐.-	บ้านโคกจิว หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	↔												ตุลาคม ๒๕๖๖
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ภายในพื้นที่หมู่บ้าน(ช่วงบ้าน นายสายบัว ชันทองดี-สวน นายสวัสดิ์ ลำพันธ์)บ้านโคก จิว หมู่ที่ ๑๑	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ตร.ม.ไหล่ทางลง หินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตาม ความเหมาะสมของพื้นที่	๘๙,๐๐๐.-	บ้านโคกจิว หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	↔												ตุลาคม ๒๕๖๖



๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(แบบมีฝาปิด) ภายในหมู่บ้าน(ช่วงบ้านนางเพ็ญ บุตรจันทร์-สวนนายเสนอ ชุนเฮงกุล)จำนวน ๒ ช่วง บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ ๑๑	<b>ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(แบบมีฝาปิด)ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๔๓ ม.สูงไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่</b> <b>ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ ม.ยาว ๔๗ ม.สูงไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ม.หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่</b>	๔๘๕,๐๐๐.-	บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง		↔										พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(ช่วงบ้านนายสุด เอี่ยมประโคน-บ้านนายโต๊ะ วิจิตรศักดิ์)บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ตร.ม.ไหล่ทางลงหินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๕๗,๐๐๐.-	บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒	กองช่าง		↔										ตุลาคม ๒๕๖๖
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(ช่วงนางายวอน มาคะมนต์)บ้านโคกแก้วใหม่ หมู่ที่ ๑๖	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม.ไหล่ทางลงหินคลุก ช้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๖๓,๐๐๐.-	บ้านโคกแก้วใหม่ หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง		↔										ตุลาคม ๒๕๖๖

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓๗	โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมสายทางบ้านโคกสว่าง-บ้านสระแร่(ช่วงบ้านนายวิชัยเล็กประโคน-บ้านนางเกื่องนาคพิพัฒน์)บ้านผไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙	โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตร.ม.ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๑๗,๐๐๐.-	บ้านผไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง	↔												ตุลาคม ๒๕๖๖
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ สาย	<b>สายที่ ๑ (ช่วงบ้านนางย่น ศิริ-บ้านสวนนายสายชล อาญาเมือง)</b> โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ตามความเหมาะสมของพื้นที่ <b>สายที่ ๒ (ช่วงบ้านนางอำไพ พัทธ์สังข์-สวนนายประจวบ ศรีสีบมา)</b> โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม ๒ สายไม่น้อยกว่า ๔๘๕ ตร.ม.ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๒๖๒,๐๐๐.-	บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๔	กองช่าง	↔												ตุลาคม ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่หมู่บ้านบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ สาย	สายที่ ๑ (ช่วงบ้านนางหัด บุตรยากรัต-บ้านนางพุด บุตรผียากรัต) โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ สายที่ ๒ (ช่วงนายนายสมบุรณ์ ภาวะเกด) โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๒๙๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่	๑๖๑,๐๐๐.-	หมู่บ้านบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕	กองช่าง													ตุลาคม ๒๕๖๖
รวม ๓๙ โครงการ		-	๘,๙๐๖,๐๐๐.-	-	กองช่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์  
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีประกาศลงวันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ “แผนการดำเนินงาน” ข้อ ๑๐ (๓) ข้อ ๑๑ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ ได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทร ตีบจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์  
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
(กรณีกันเงินงบประมาณ กันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กันเงินสะสม จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

\*\*\*\*\*

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีประกาศลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ จึงได้เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ “แผนการดำเนินงาน” แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ได้พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามและการบริหารงาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ประกาศเป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทร ตีบจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์